

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 20 NĂM 2017

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 20 năm 2017.

1. Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2017 .- Tr. 14 – 17

Tóm tắt: Tài chính toàn diện (TCTD) được coi là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo bền vững, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, được thực hiện qua 5 nội dung chính, gồm: phát triển sản phẩm mới; đa dạng hóa mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính; phát triển cơ sở hạ tầng tài chính; bảo vệ người sử dụng dịch vụ tài chính và phổ biến kiến thức tài chính. Mặc dù Việt Nam đang xây dựng chiến lược TCTD tổng thể, song các chương trình TCTD đã được Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai từ lâu thông qua các chương trình chính sách, phổ cập kiến thức tài chính... Bài viết chỉ ra những khó khăn và thách thức mà Việt Nam có thể gặp phải trong quá trình xây dựng và triển khai chiến lược TCTD, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Dịch vụ tài chính; Công nghệ số

2. Gợi ý giải pháp về chính sách tín dụng ngân hàng cho ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp sạch/ Lê Đình Hạc, Nguyễn Thế Anh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2017 .- Tr. 18 – 21

Tóm tắt: Thời gian qua, việc phát triển các mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao và phát triển sản xuất nông nghiệp sạch trở thành vấn đề thời sự, nhất là trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao giá trị của nông sản phẩm, mở rộng xuất khẩu nông sản phẩm một cách bền vững và nâng cao uy tín mặt hàng nông sản của Việt Nam trên thị trường thế giới. Bài viết điếm qua một số chủ trương, chính sách của Nhà nước và ngành Ngân hàng cho ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sạch thời gian qua; nêu một số vấn đề đặt ra qua thực tế triển khai cùng những gợi ý giải pháp tháo gỡ.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng; Công nghệ cao; Sản xuất nông nghiệp sạch; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3. Một số vấn đề phát triển dịch vụ mobile banking tại Việt Nam/ Đinh Thị Thanh Vân, Đoàn Thị Thùy Trang// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2017 .- Tr. 22 – 27

Tóm tắt: Mobile banking là dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng điện thoại di động để thực hiện giao dịch với ngân hàng. Sử dụng mobile banking, khách hàng có thể tiếp cận mọi dịch vụ bất cứ khi nào và ở đâu. Mobile banking đang được đánh giá là có nhiều tiềm năng trong bối cảnh kinh tế phát triển và nhu cầu giao dịch nhanh chóng được đặt lên hàng đầu. Nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang có xu hướng đẩy mạnh dịch vụ này. Bài viết giới thiệu chung về mobile banking, thực trạng phát triển và những thuận lợi, khó khăn khi phát triển dịch vụ mobile tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của mobile banking tại Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Mobile banking; Ngân hàng điện tử; Dịch vụ ngân hàng

4. Dự phòng rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư của nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2017 .- Tr. 28 – 31

Tóm tắt: Bài viết nhìn lại cơ chế dự phòng rủi ro (DPRR) trong hoạt động tín dụng đầu tư (TDĐT) của Nhà nước từ trước đến nay, đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của cơ chế này qua các thời kỳ. Từ đó, bài viết kiến nghị một số nội dung cần thực hiện nhằm phát huy tác dụng tích cực của cơ chế dự phòng trong việc xử lý rủi ro (XLRR) vốn TDĐT của Nhà nước.

Từ khóa: Dự phòng rủi ro; Xử lý rủi ro; Tín dụng đầu tư

5. Mô hình xử lý nợ xấu ở một số quốc gia và khuyến nghị đối với Việt Nam/ Phạm Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2017 .- Tr. 32 – 35

Tóm tắt: Xử lý nợ xấu là một trong những nội dung quan trọng trong đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD). Kinh nghiệm các nước trên thế giới cho thấy, điều kiện tiên quyết để xử lý nợ xấu là phải có khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh, hệ thống pháp luật phải có sự đồng bộ, nhất quán, không chồng chéo, mâu thuẫn với nhau, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ nợ (ngân hàng). Nếu không sẽ khiến việc xử lý nợ xấu kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Bài viết chia sẻ mô hình xử lý nợ xấu đã thành công của một số nước, từ đó rút ra khuyến nghị đối với Việt Nam.

Từ khóa: Xử lý nợ xấu; Tổ chức tín dụng; Kinh nghiệm quốc tế

Trung tâm Thông tin Thư viện